



เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 2

เรื่อง “กลับบ้านช่วงสงกรานต์ สํารวจบ้านที่พ่อ-แม่-ตนเอง-ครอบครัว จะอยู่ร่วมกันยามสูงวัย”

ดำเนินการโดย

สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่องานนิติบัญญัติ สังคมคุณภาพและผู้สูงวัย

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความต้องการงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะได้อยู่ในความสนใจของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาคนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อนำชุดข้อมูลความรู้ไปใช้ในการจัดทำมาตรการและกลไกเชิงนโยบาย ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน สร้างความตระหนักรู้ถึงข้อปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข รวมถึงต่อยอดสร้างองค์ความรู้ ในขณะเดียวกัน ในด้านหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับภาคีภาคส่วนต่างๆในการผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เชิงด้านนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการวิจัยเชิงนโยบายในมิติด้านสังคมคุณภาพ

ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ กล่าวคือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักใช้เวลาอยู่ในที่พักอาศัยมากขึ้น เนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถดถอยของร่างกายและการเคลื่อนไหว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุบัติเหตุในผู้สูงอายุมีมากขึ้น นำมาซึ่งความพิการและสูญเสียจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคม จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผ่านมา แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องจะได้อำนาจการดำเนินการจัดทำมาตรการ เพื่อกำหนดรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตร รวมทั้งให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) ของผู้สูงอายุ แต่กลับพบว่ามาตรการและการดำเนินการดังกล่าวยังมีช่องว่าง อีกทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ยังขาดองค์ประกอบในการตอบโจทย์การอยู่อาศัยร่วมกันของผู้สูงอายุและคนหลากหลายวัยในอนาคต

สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่องานนิติบัญญัติ สังคมคุณภาพและผู้สูงวัย ซึ่งได้รับการจัดตั้งร่วมกันระหว่างสถาบันคลังสมองของชาติ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักว่างานวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยของคนสูงวัย ที่ วช. ได้ให้การสนับสนุนและศึกษาไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีคุณค่าควรจะได้ถูกนำมาขยายผลและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง จึงได้นำผลงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะดังกล่าวมาจัดทำเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง “กลับบ้านช่วงสงกรานต์ สํารวจบ้านที่พ่อ-แม่-ตนเอง-ครอบครัว จะอยู่ร่วมกันยามสูงวัย” ซึ่งจะเป็เวทีเสวนาเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ ผ่านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และยกระดับให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและพึ่งพาตนเอง มานำเสนอให้กับหน่วยงานภาคนโยบาย สถาบันที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนที่สนใจ รวมทั้งเป็นพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อความเห็น ตลอดจนหาข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อหารูปแบบการปรับที่อยู่อาศัยที่และสภาพแวดล้อมชุมชนในการส่งเสริมทั้งมิติของสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุไทย ตลอดจนลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่อยู่อาศัยในการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช.

2. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่ภาคนิติบัญญัติและภาคส่วนต่างๆ เพื่อหาแนวทางลดข้อปัญหาที่เกิดขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อสรุปเชิงนโยบายที่จะนำเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย ตลอดจนภาคประชาสังคม

ผู้ร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ประมาณ 100 ท่าน ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของวช. สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนที่สนใจ

วันเวลา/สถานที่

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.30-12.00 แบบออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM



(ร่าง) กำหนดการการเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 2

เรื่อง “กลับบ้านช่วงสงกรานต์ สํารวจบ้านที่พ่อ-แม่-ตนเอง-ครอบครัว จะอยู่ร่วมกันยามสูงวัย”

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

Zoom Meeting ID: 975 9359 0575 Passcode: 414363

- 09.30 – 09.40 น. กล่าวเปิดการเสวนา
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- 09.40 – 10.00 น. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจัย
เรื่อง รูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ภายใต้อาณาเขตชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 10.00 – 10.20 น. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจัย
เรื่อง การปรับสุขภาพแวดล้อมผู้สูงอายุท้องถิ่นไทย
โดย รศ.ดร.ปิยะเดช อัครโพธิวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 10.20 – 10.40 น. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจัย
เรื่อง โครงการออกแบบปรับปรุงบ้านที่มีความเสื่อมโทรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
โดย รศ.ดร.ชুমเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 10.40 – 11.00 น. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยภาพรวมสำหรับผู้สูงอายุ
โดย ผศ.กตัญญู หอสูติสิมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- 11.00 – 11.50 น. เปิดวงคุยเสวนาและซักถาม
- 11.50 – 12.00 น. สรุปและปิดการเสวนา
โดย รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ ที่ปรึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ

หมายเหตุ: เวลาและรูปแบบกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม